



# ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885  
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

## ทางเลือก ทางรอดของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ AEC

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา จัดสัมมนาทางวิชาการ “ทางเลือก ทางรอดของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ AEC” สร้างความตระหนักและเตรียมพร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านเกษตรในเชิงรุกให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ในปี 2558 จะมีการรวมตัวกันของประเทศต่างๆ ในอาเซียนเป็น “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” และประเทศไทยต้องใช้นโยบายร่วมกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง สันติภาพ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ในส่วนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งเป็นองค์กรของเกษตรกร จึงมีบทบาทสำคัญที่จะต้องปรับตัว ต้องคิดและทำธุรกิจแบบมีอาชีพ ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ เชื่อมโยงจุดแข็งของตนเองกับเครือข่าย ทบทวนและปรับแผนงานเป็นระยะ จัดทำแผนสำรองเพื่อรองรับวิกฤติ มีการพัฒนาองค์กรและบุคลากร ซึ่งหากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถปรับตัวและเรียนรู้โอกาสที่จะใช้โอกาสจากสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ก่อน ย่อมสร้างความได้เปรียบให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในทางกลับกันหากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไม่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงก็ย่อมส่งผลกระทบต่ออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะในภาคการเกษตร เนื่องจากภาคเกษตรมีความสำคัญต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก ประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศประกอบอาชีพเกษตรกรรม การมีนโยบายในการเตรียมความพร้อม สร้างความตื่นตัวและสร้างความตระหนักถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นจึงมีความจำเป็น เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ได้ใช้ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อให้รับทราบแนวทางในการลดหรือป้องกันการเกิดผลกระทบทางลบต่อภาคการเกษตรได้อีกด้วย

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดให้มีการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ทางเลือก ทางรอดของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ AEC” เพื่อหวังเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และผลกระทบต่างๆ ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีต่อประเทศไทย และต่อทั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ดังนั้น เมื่อทราบทิศทางของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นแล้ว จะผลให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถกำหนดแนวทางในการปรับตัวของสหกรณ์เพื่อให้องค์กรได้รับประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้

การสัมมนาได้จัดขึ้นในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมสุนารี อาคารสุรสมณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบไปด้วยผู้แทนสหกรณ์ ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา รวม 400 คน โดยมี

นายสุพจน์ หนูเกลี้ยง ผู้พิพากษา และ ร้อยตำรวจเอก ดร. นิตติภูมิ นวรรัตน์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้

ร้อยตำรวจเอก ดร. นิตติภูมิ นวรรัตน์ วิทยากรผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านต่างประเทศ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ว่า การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในวันที่ 1 มกราคม 2558 จะมีผลกระทบกับประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะด้านการเกษตร ด้วยลักษณะที่เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุนแรงงานฝีมือ และเงินทุน อย่างเสรีมากขึ้น อัตราภาษี 0 % ในบรรดาประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว กัมพูชา และบรูไน สินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านก็จะเข้ามาได้ง่ายขึ้น สินค้าในประเทศก็จะมีช่องทางและโอกาสทางการตลาดมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การผลิตสินค้าในประเทศ ต้องมีคุณภาพได้มาตรฐาน ปราศจากสารปนเปื้อน วัตถุอันตราย ระบบการ

ตรวจสอบย้อนกลับ กระบวนการผลิตต้องรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการต้นทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต การปรับตัวเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานกระบวนการผลิตและมาตรฐานสินค้า การสร้างความแตกต่างในสินค้าและบริการ และศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค จึงจะสามารถเข้าแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ อย่างไรก็ตาม ระบบสหกรณ์เป็นทางสายกลางที่ดีที่สุด ไม่ทุนนิยมเกินไป ไม่เผด็จการเกินไป ที่จะสามารถนำพาประเทศเราให้เจริญรุ่งเรืองได้ต่อไปในอนาคต เหมือนประเทศที่เจริญแล้วอีกหลายประเทศในโลกใบนี้ ที่ใช้ระบบสหกรณ์มาใช้ในการพัฒนาประเทศ

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายหลังจากที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้รับฟังแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว เชื่อว่าบุคลากรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันกำหนดแนวทางในการพัฒนาระบบสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และสามารถนำแนวทางไปปรับใช้ในการดำเนินงาน และใช้ไปเป็นข้อมูลประกอบการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรเชิงรุก เพื่อส่งผลให้องค์กรสามารถได้รับประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้.